



สทศ. มร.ลป. ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว เพื่อจัดทำฐานข้อมูลช่างศิลป์ล้านนา งานผางประทีบล้านนา



เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลช่างศิลป์ล้านนา งานผางประทีบล้านนา โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำไปพิจารณาในการพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่างศิลป์ล้านนา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาต่อยอดผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้เกิดความหลากหลาย โดยใช้ทักษะการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือในรูปแบบ Start UP ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลการทำผางประทีบล้านนาจากนางทองสุข ล้อมมวงค์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตผางประทีบล้านนา ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ "อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"



เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ "อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" โดยมี ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โนนามประธานกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเมตตาจากพระมหานพดล สุวณฺณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูโสภณวีรบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว เจ้าอาวาสวัดท่าซั่ว พระอานนท์ ฐานิสฺสโร รักษาการเจ้าอาวาสบ่อแก้ว พระอธิการน้อย นรุตตโม เจ้าอาวาสวัดสนุกเหนือ เครือข่ายอนุรักษ์พุทธศิลป์นครลำปาง และได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านบ่อแก้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2566 ณ วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง





คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพอย่างง่าย



เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 รศ.ดร. พิมผกา โพธิ์สิงกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพอย่างง่าย ณ เปรมาจิตฟาร์ม ตำบลบ้านกิ้ว อำเภอมะเขะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เข้ารับบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี Technology Consulting Service (TCS) คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต่อมาได้ติดตั้งและใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพอย่างง่ายสำหรับฟาร์มสุกรขนาดกลางเมื่อเดือนเมษายน 2566

การติดตามการใช้งานพบว่าระบบมีประสิทธิภาพดี สามารถลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อกวนลูกสุกรในเครื่องยนต์ต้นกำลัง ประสิทธิภาพการใช้งานระบบที่ตรวจวัดได้ในครั้งนี้คิดเป็น 99.81 % โดยระบบสามารถลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก 3175 ppm เหลือ 6 ppm ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำขอของประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน จั งหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถา เรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ”

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนะนำแนวทางการจัดทำคำขอของประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) จะมีการเปิดรับคำขอของประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 12 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) ต่อไป





โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 อ.ดร.สมศักดิ์ ก้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทระส และ อ.ดร. ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ ภายใต้ันวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA) ณ ห้องประชุม 2301 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาคาร 2 ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด อีกทั้งยังมีคณะศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม ฯ พร้อมด้วยคณะครูผู้ใช้นวัตกรรม ฯ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพและสร้างเครือข่ายสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษาของสถาบัน กับ Societal Contributions ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูที่ใช้นวัตกรรม ฯ ทุกวงภูมิภาคของประเทศไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมการสัมมนา ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากทางระบบ Online และ Onsite รวมกว่า 400 คน

สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพทางกฎหมาย โดยกระบวนการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่

อ.ดร.มณีนันท์ จันท์หนิ้ว ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยอ.อัศจร บุปผาจำเริญ อ.เกียรติสุดา โสตามรรค และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพทางกฎหมายโดยกระบวนการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ เมื่อระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ ปงพญา นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลนาแสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ข้อปัญหาทางกฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านกฎหมายมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน





สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนสู่การจัดเวทีชุมชนบนพื้นที่สูง"



เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 ผศ.ธนพงษ์ ลมอ่อน และ ผศ.กิงแก้ว ทิศตั้ง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 - 4 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนสู่การจัดเวทีชุมชนบนพื้นที่สูง" ณ บ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าวมีการบูรณาการรายวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สันติวิธีศึกษา และรายวิชาการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน

โดยอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้การจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงในพื้นที่วิถึวัฒนธรรมพิเศษ การทำไร่หมุนเวียนของชุมชนชาติพันธุ์กาเอะญอ รวมถึงศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจ (มะแขว่น กาแฟ) โฉนดชุมชน ตลอดจนถึงการจัดเวทีชุมชนโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญในงานพัฒนาชุมชนภายใต้ประเด็นสถานการณ์สหวิทยาการ ประวัติศาสตร์ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพในไร่หมุนเวียน เพื่อการบริการวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ตลอดจนถึงพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนของนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่ นายแก้ว ลากมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ส้าน นายชาญชัย ลากมา เลขานุการคณะกรรมการชุมชน นายสมคิด ทิศตา คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และตัวแทนชุมชนบ้านแม่ส้านร่วมเวทีชุมชน

กะปิ้งปิ้ง ประจำปิ้งประมาณ **พ.ศ. 2566**

งานเกษียณอายุราชการ **29/09/66** **FRIDAY 17.00**

09.19 น. พิธีเสวนา ถกและพูดคุยถึงการเกษียณอายุราชการ

18.00 น. พิธีปิ้งปิ้ง งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานล้านนา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
ณ วัดป่าแก้ว ตำบลป่าแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สนับสนุนงบประมาณโดย คณะส่งเสริมวัฒนธรรม ภาควิชาวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เขตสวมหมวกนิรภัย 100%
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

สวมหมวกนิรภัย 100%

ขอเชิญชมวารสาร บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สมัครรับร่วม **๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕**

(เชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นความลับ)

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จัดให้ จัดรับ"

บริษัท สานภาพอง จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy)

Microsoft 365
และทักษะสมรรถนะดิจิทัล

13 ก.ย. 2566
09.00-16.00
อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่